

7 หนังสือ ที่ไม่ควรพลาด ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ฟุตบอลยูโร 2016



เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ที่คนทั่วโลกต่างตั้งตาคอย โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม ที่ประเทศฝรั่งเศส วันนี้ทางร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส์ จึงนำหนังสือสำหรับแฟนพันธ์แท้ฟุตบอลยูโร มาฝากกัน:

อยากรู้จักฟุตบอลยูโรมากขึ้น ต้องเล่มนี้เลย...

UEFA EURO 2016 THE OFFICIAL BOOK : หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 และทีมนักเตะจากฝั่งยุโรปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายทั้ง 24 ทีม รวมถึงภาพรวมของสถานที่การแข่งขันฟุตบอล นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์การเล่นของแต่ละทีม ประวัติศาสตร์ภาพเหตุการณ์สำคัญๆของการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่ผ่านมา และสถิติการแข่งขันต่างๆของแต่ละทีมที่คุณไม่ควรพลาด ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประวัติผู้เล่นคนดังของแต่ละทีมที่คุณชื่นชอบ พร้อมภาพสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นคู่หูของคุณในการชมการแข่งขันฟุตบอลยูโรของแฟนลูกหนังตัวจริง

นักสะสมพึงทางนี้!!

1000 FOOTBALL SHIRTS : Collection ที่รวบรวมแบบชุดกีฬาฟุตบอลของแต่ละทีมแต่ละสโมสรไว้มากที่สุดกว่า 1000 ประเทศ และ 500 ทีมในเมเจอร์ มีภาพประกอบชัดเจน บอกรายละเอียดของชุดทีมฟุตบอลอย่างละเอียด รวมถึงความเป็นมาของชุดกีฬาฟุตบอลย้อนไปถึง 100 ปี นอกจากนี้ยังทำให้คุณได้ทราบถึงความเป็นมาในการเลือกสีชุดทีมของแต่ละสโมสรอีกด้วย พร้อมเกร็ดความรู้อีกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนฟุตบอลตัวจริงควรมีสบสน...

1000 FOOTBALL CLUBS: CHAMPIONS OF THE BEAUTIFUL GAME : อีกเรื่องที่แฟนฟุตบอลตัวจริงควรรู้กับตราของสโมสรต่างๆ มากถึง 1,000 ทีม และกว่า 100 ประเทศ พร้อมเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแต่ละสโมสร รวมถึงเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ คำขวัญ เพลงสโมสร สนามฟุตบอลในตำนาน ชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่น่าจดจำที่สุดของแต่ละสโมสร รู้ลึก รู้จริง เล่มนี้เหมาะกับทุกวัยทั้งกูรูและผู้ที่เริ่มศึกษากีฬาฟุตบอล...แล้วคุณจะรักกีฬาฟุตบอลมากกว่าเดิม

Wayne Rooney: My Decade in the Premier League : 10 ปีกับการเล่นฟุตบอลจนก้าวเข้ามาสู่นักฟุตบอลทีม

ชาติอังกฤษและสโมสรชื่อดังที่รู้จักกันดีอย่าง Wayne Rooney โดยเล่มนี้ Rooney เป็นผู้เขียนด้วยตัวเอง ดังนั้นเนื้อหาในเล่มจึงเป็นการถ่ายทอดจากความเป็น Rooney มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ามาสู่วงการลูกหนังและกว่าจะมาเป็น Rooney ในทุกวันนี้ที่คนทั่วโลกรู้จักได้นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้ให้สำหรับผู้ที่ยังชื่นชอบในผลงานของ Wayne Rooney ได้หาซื้อกันแล้ว...

ยังมีอีกหลายอย่างในการแข่งขันฟุตบอลยูโรที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือการตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของฝรั่งเศส ที่เราไม่เคยรู้และน่าสนใจอย่าง:

LONELY PLANET: FRANCE (11TH ED.) , CEREAL CITY GUIDES: PARIS และ LONELY PLANET MAKE MY DAY: PARIS (1ST ED.): ไบเบิกทางไปยังประเทศต่างๆ แบบง่ายดายกับหนังสือทั้ง 3 เล่มซึ่งจะอัปเดตทุกเรื่องราวในประเทศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การเดินทางในแต่ละเมือง รวมถึงเมืองที่จะเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 นี้ด้วย อาทิ Paris, Lille, Lyon เป็นต้นเรียกได้ว่ามีเล่มนี้เล่มเดียวไม่ต้องกลัวหลง อยากจะดูแผนที่ไหนที่สนามไหนก็สามารถเดินทางตามแผนที่ที่มีอยู่ในเล่มได้เลย พร้อมกับบอกเส้นทางการเดินทางในฝรั่งเศสแบบประหยัดสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวแบบ Backpack รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสที่ควรรู้ ภาษาเข้าใจง่าย และมีภาพประกอบสวยงาม หนังสือ 3 เล่มนี้จะพาคุณสร้างวันอันแสนพิเศษในฝรั่งเศสให้กับคุณ...

ปิดร่างกายให้พร้อม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วเตรียมรอชมฟุตบอลยูโร 2016...

สำหรับใครที่กำลังหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับฟุตบอลสามารถหาซื้อได้แล้วที่เอเซียบุ๊คสทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.02-251-8571

----- ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท

เอเซียบุ๊คส จำกัด

คุณเกศรินทร์ ขวัญเมืองแก้ว (คุณเกด) 02-715-9000* 2887 / 089-546-9095 / gadesarine_k@asiabooks.com

คุณวันทนี นียมเทศ (คุณเล็ก) 02-715-9000*2880 / 085-980-5520 / Wantanee_m@asiabooks.com